

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 8/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về bộ máy lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bình trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất

ngập nước Thái Bình là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu và tài khoản riêng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quá trình thành lập còn gặp khó khăn, vướng mắc về bộ máy lãnh đạo.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất trước mắt không thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Bởi tình đang thực hiện mô hình thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu

Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Hiện bộ máy này đang hoạt động ổn định, tuy nhiên về chức năng, nhiệm vụ của văn phòng sau sáp nhập còn một số khó khăn,

vì vậy khi Chính phủ chỉ đạo triển khai trên phạm vi toàn quốc, có hướng dẫn cụ thể, Tỉnh sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất thành lập Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bình, trước mắt đặt trụ sở làm việc tại Hại Kiểm lâm Thái Thụy. Bộ máy lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bình không phân công lãnh đạo các sở kiêm nhiệm mà độc lập. Tỉnh sẽ kiện toàn bộ máy lãnh đạo theo chỉ

đạo của Bộ Nội vụ gồm giám đốc, phó giám đốc và các nhân viên.

Tại kỳ họp ngày 8/1/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Điều động đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

2. Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Minh Sơn, Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Thái Bình.

3. Bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Nhung, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

4. Đồng ý điều động đồng chí Phạm Viết Phương, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Đặng Văn Bắc, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Đồng ý điều động đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, Sở Xây dựng đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình, giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

THU HIỀN

gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Hòa Bình tiếp tục rà soát các hộ nghèo, không để ai không có tết. Các cấp hội chữ thập đỏ cần làm tốt hơn nữa công tác nhân đạo, từ thiện để các hộ nghèo đón tết Nguyên đán Canh Tý đầm ấm, vui vẻ.

* Sáng ngày 8/1, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức trao 20 suất quà tết, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 20 người cao tuổi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quang Hưng (Kiến Xương).

Đây là hoạt động nhằm động viên, khích lệ những người cao tuổi kém may mắn, giúp họ sống vui, sống khỏe, đón tết Nguyên đán Canh Tý đầy đủ, ấm áp.

TẮT ĐẠT - THU HOÀI

xét xử và thi hành án, kiên quyết không để các vụ việc tồn đọng. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để chống phá. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Trước mắt, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng, chống cháy, nổ trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.

động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình trao tặng quà tết “Vì người nghèo và nạn nhân nhiễm chất độc da cam”

có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp chăm lo tốt cho người nghèo và các đối tượng yếu thế với phương châm “mọi nhà đều có tết”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục kết nối cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các nhà tài trợ chung tay giúp đỡ các gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội, nhất là trong mỗi dịp tết đến, xuân về.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Hòa Bình tới người nghèo thời gian qua, đặc biệt là sự nỗ lực của các cấp hội chữ thập đỏ trong việc vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đề nghị thời

* Chiều ngày 8/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao quà tết

18 bị can về tham nhũng, chức vụ, tăng 4 vụ so với năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong năm 2019; đồng thời, tập trung thảo luận một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để làm tốt công tác nội chính

và phòng, chống tham nhũng trong năm 2020, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung đánh giá đúng tình hình, bám chắc các quy định của pháp luật để chỉ đạo giải quyết các vụ việc kịp thời, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Các ngành trong khối nội chính chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, điều tra, truy tố,

tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh gửi lời chúc năm mới đầm ấm, vui tươi tới các lưu học sinh và gia đình.

Đây là hoạt động thường niên được UBND tỉnh tổ chức, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với các lưu học sinh đang

học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thái Bình, dân tộc Việt Nam với các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Mô-dăm-bích.

TRAO QUÀ TẾT...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 8/1, tại xã Hồng Minh (Hưng Hà), Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức chương trình trao tặng quà tết “Vì người nghèo và nạn nhân nhiễm chất độc da cam”. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, huyện Hưng Hà và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao 150 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam

của hai xã Hồng Minh và Minh Hòa.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin tới bà con nhân dân những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. Đồng chí khẳng định cùng với tập trung phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trung tâm luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công, người nghèo và nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Hàng năm, tỉnh đều trích kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam,

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

ở một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động lôi kéo nhân dân, kích động gây rối; tình trạng khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra; một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng... Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Lực lượng công an phối hợp với các địa phương đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh, trấn áp

các loại tội phạm; tập trung vào tội phạm hoạt động theo băng nhóm, cướp giật, trộm cắp tài sản, ma túy, sử dụng công nghệ cao... Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được nâng cao, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Năm 2019, các ban, ngành, địa phương đã triển hành 29 cuộc thanh tra để hành chính, 182 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua đó xử lý sai phạm về kinh tế 25,5 tỷ đồng, đã thu hồi về ngân sách trên 11 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã khởi tố 7 vụ với

GẶP MẶT, CHỨC TẾT...

(*Tiếp theo trang 1*)

khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn nữa trong học tập, nghiên cứu khoa học; mỗi lưu học sinh đóng vai trò là “sứ giả” để kết nối, vun đắp thêm tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị hợp tác

giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Mô-dăm-bích. Đồng chí đề nghị Trường Đại học Y

Dược Thái Bình và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, học tập để các lưu học sinh có điều kiện học tập, tiếp thu kiến thức chuyên môn và nhanh hòa nhập môi trường sinh hoạt tại tỉnh Thái Bình. Nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020 -

THÔNG BÁO
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ việc yêu cầu mở thủ tục phá sản thủ lý số 06/2019/PSĐN ngày 15/8/2019, giữa: <p><i>Bên yêu cầu: Ông Vũ Văn Liên</i> - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo</p> Địa chỉ: thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình <p><i>Bên bị yêu cầu: Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo</i>; Trụ sở: Phòng 825 cầu thang 11, Tòa nhà CT5 Sóng Đà Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.</p> Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo <p>Trụ sở: Khu công nghiệp Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.</p> Căn cứ Điều 43 Luật Phá sản năm 2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình, Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cơ quan báo chí và Công thông tin điện tử Tòa án nhân dân đăng tải những nội dung cụ thể sau: 1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102035130 đăng ký lần đầu ngày 30/6/2008). Người đại diện theo pháp luật: Ông CHAE MUN SU, sinh ngày: 20/3/1973, chức vụ: Giám đốc Công ty - Thành viên góp vốn: Bà Trịnh Kim Anh, địa chỉ: Số 143 đường K1B tổ 1 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội). Trụ sở: Phòng 825 cầu thang 11, Tòa nhà CT5 Sóng Đà Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên là ông Trần Mạnh Xuyên, bà Phùng Thị Lan Phương - Địa chỉ: Số 21, ngọ 47, phố Nguyễn Khà Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0913291060, 0902161961 theo quy định tại Điều 66 của Luật Phá sản. Giấy chủ nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ. <p><i>Xin trân trọng cảm ơn!</i></p>
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ vào khoản 2 Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 27, Điều 42 và Điều 66 của Luật Phá sản năm 2014; Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của: <p>Ông Vũ Văn Liên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo Địa chỉ: thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình ĐỐI với: Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo; Mã số thuế: 0102617049 Trụ sở: Phòng 825 cầu thang 11, Tòa nhà CT5 Sóng Đà Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.</p> Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo Mã số thuế: 0102617049001 Trụ sở: Khu công nghiệp Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Người đứng đầu chi nhánh: Bà Trịnh Kim Anh; Địa chỉ: Số 143 đường K1B tổ 1 thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Hồ sơ thủ lý số 06/2019/TL-PS ngày 15 tháng 8 năm 2019 về yêu cầu mở thủ tục phá sản. Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản; Xét thấy có các căn cứ chứng minh: Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo mất khả năng thanh toán.
QUYẾT ĐỊNH
1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102035130 đăng ký lần đầu ngày 30/6/2008). Người đại diện theo pháp luật: Ông CHAE MUN SU, sinh ngày: 20/3/1973, chức vụ: Giám đốc Công ty - (Thành viên góp vốn: Bà Trịnh Kim Anh, địa chỉ: Số 143 đường K1B tổ 1 thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); trụ sở: Phòng 825 cầu thang 11, Tòa nhà CT5 Sóng Đà Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VinaKangaroo; trụ sở: Khu công nghiệp Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Người đứng đầu chi nhánh: Bà Trịnh Kim Anh, Địa chỉ: Số 143 đường K1B tổ 1 thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại Điều 66 của Luật Phá sản. Giấy chủ nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.
4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thứ năm, ngày 9 tháng 1 năm 2020

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 8/1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thông tin về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, Tập đoàn đang hoàn tất các hồ sơ, chuẩn bị vốn và các điều kiện cần thiết khác để hoàn thiện đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Đồng chí Lê Mạnh Hùng mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với tổng thể và chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tiếp tục triển khai dự án, phấn đấu năm 2021 đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng những thành tích mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, mong muốn Tập đoàn sớm triển khai hoàn thiện đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Đồng chí cũng thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình... Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án trọng điểm trên địa bàn, Thái Bình sẵn sàng phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tạo mọi điều kiện, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm an ninh trật tự để sớm hoàn thiện dự án. Đồng chí đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quan tâm đầu tư đường giao thông dẫn vào khu vực Nhà máy tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, chăm lo đời sống cho nhân dân vùng dự án, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN HÌNH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhằm tăng cường sức mạnh cho Hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng đến nhận công tác tại Hội để giữ chức Chủ tịch Hội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong các đồng chí trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục giữ gìn, phát huy sự đoàn kết, thống nhất, quy tụ hội viên để sáng tạo nhiều tác phẩm hay, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên và nhân dân; đồng thời, phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác trước đây; nêu cao tinh thần cầu thị, khiêm tốn, học hỏi thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cũng cần bộ trong cơ quan Hội tạo điều kiện giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời hứa sẽ nỗ lực nghiên cứu, học hỏi, rút kinh nghiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và mong nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

PHẤN ĐẤU CÓ TỪ 80 - 85%...

(*Tiếp theo trang 1*)

kinh phí trên 675 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 42 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 30 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước (đạt 272,7% kế hoạch năm); kết nạp 8.085 đoàn viên (đạt 245% kế hoạch năm), thu nhập bình quân của công nhân viên chức lao động đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng... Năm 2020, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, phấn đấu đến hết năm 2020 có từ 80 - 85% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ có tổ chức công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những đóng góp của các cấp công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đồng chí đề nghị trong năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở quản trị đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, nhất là những chủ trương liên quan đến đời sống người lao động, từ đó nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức công đoàn. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động tại các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những bức xúc ngay tại cơ sở; tích cực phát động các phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vì vậy các cấp công đoàn cần sớm thành lập tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp để sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen.

THẨM ĐỊNH VIÊN GIA ĐÌNH NẠN NHÂN BỊ LẬT THUYỀN TẠI HUYỆN VŨ THƯ
Chiều ngày 8/1, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Vũ Thư, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã đến chia buồn, động viên gia đình anh Vũ Văn Quang, thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành (Vũ Thư). Vào khoảng 22 giờ đêm ngày 6/1, trên sông Trà Lý đoạn qua địa bàn phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lật thuyền thương tâm khiến vợ chồng anh Vũ Văn Quang và chị Mai Thị Lan (cùng sinh năm 1976) làm nghề chài lưới tử vong. Anh Quang, chị Lan có 3 con nhỏ đang đi học, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc và trao số tiền hỗ trợ hơn 20 triệu đồng cho gia đình.
THU TRANG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG